

หัวหน้างานกลุ่มงาน
ด่วนที่สุด
ที่ นบ ๐๐๑๗.๓/ว ๑๕๖๖



สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
รับที่ ๕๖๖/ท.พ.
วันที่ 27 พ.ค. 2564
เวลา 10.30 น.

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิบดี นบ ๑๑๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

W
27 พ.ค. 2564
งานบริหาร

เรื่อง ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (ท.) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เข้มงวดการตรวจตรามิให้มีผู้ลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งให้ลาดตระเวนพื้นที่ต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเพื่อให้เกิดการควบคุมและป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโรคตามมาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นที่ พร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการลาดตระเวน ตรวจตรา ฝั่าระวังการลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดน ๒๔ ชม. โดยให้ภาคประชาชน อาสาสมัครต่าง ๆ เข้าร่วมปฏิบัติงานตามความพร้อมและความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

๑.๒ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจ ด้วยการร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองโรค ในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง รวมถึงพื้นที่ในหมู่บ้าน/ชุมชน

กรณี มีผลการปฏิบัติของภาคประชาชนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ขอให้รายงานผลให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ทราบเพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ต่อประชาชนในวงกว้าง

๒. สร้างการรับรู้ต่อทุกภาคส่วนให้ร่วมฝั่าระวังและตรวจสอบผู้ลักลอบเข้าเมืองในทุกพื้นที่ หากตรวจพบหรือทราบเบาะแส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วน

๓. ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการ สถานประกอบการ และหอพัก ให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง หากพบว่ามีกรจ้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองหรือให้อาศัยพักพิง จะมีความผิดและถูกดำเนินการทางกฎหมาย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จังหวัดนนทบุรี จึงขอให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย และหากมีผลการปฏิบัติของภาคประชาชนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ขอให้รายงานให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจังหวัดจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงานอำนาจการ
โทร ๐-๒๕๕๘๐-๐๗๐๖ ต่อ ๑๔๑๒๑
โทรสาร ต่อ ๑๔๑๕๕, ๑๔๑๖๖
(รณชัย อังกุล ๐๘ ๔๓๘๗ ๘๗๖๒)

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

"จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)"



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๙๕๑

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๖๔๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ประชุมหารือและบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยทหารในพื้นที่ กองกำลังป้องกันชายแดน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำรวจตระเวนชายแดน ให้เข้มงวดการตรวจตราให้มีผู้ลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางหรือช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งให้ลาดตระเวนพื้นที่ต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นั้น

เพื่อให้การควบคุมและป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านการตรวจและคัดกรองโรคตามมาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อม สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการลาดตระเวน ตรวจตราเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดน ๒๔ ชั่วโมง โดยให้ภาคประชาชนอาสาสมัครประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมปฏิบัติงาน ตามความพร้อมและความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

๑.๒ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจด้วยการร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองโรค ในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง รวมถึงในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนกรณีมีผลการปฏิบัติงานของภาคประชาชนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ให้จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว พร้อมภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบ เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ต่อประชาชนในวงกว้าง

๒. สร้างการรับรู้ต่อทุกภาคส่วนให้ร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบผู้ลักลอบเข้าเมืองในทุกพื้นที่ หากตรวจพบหรือรับทราบข่าวสาร/เบาะแส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วน

๓. ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการโรงงาน สถานประกอบการ และหอพัก ให้ตรวจสอบ
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง หากพบว่ามีกรจ้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองหรือให้อาศัยพักพิง
จะมีความผิดและถูกดำเนินการทางกฎหมาย



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘